

Số: 573/BC-UBND

Bình Long, ngày 15 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình công tác năm 2023 và Chương trình công tác năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã.

Căn cứ Chương trình kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, UBND thị xã báo cáo tình hình công tác năm 2023 và Chương trình công tác năm 2024, cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023

I. kết quả chủ yếu

1. Về triển khai thực hiện các Nghị quyết của tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã và Nghị quyết của HĐND thị xã

Ngày từ cuối năm 2022, trên cơ sở Nghị quyết của HĐND thị xã, UBND thị xã đã bám sát và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND thị xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, Chương trình hành động số 36/CTr-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 và Chương trình hành động số 01-CTHĐ/TU ngày 20/7/2020 của Thị ủy Bình Long thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở đó UBND thị xã đã triển khai đến các cơ quan, ban ngành thị xã và UBND các xã - phường để tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, hàng tháng, hàng quý đều có kiểm điểm đánh giá mặt được, chưa được và kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Qua đó, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 đạt được kết quả nhất định.

Căn cứ các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã và Chương trình làm việc của Thị ủy, UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã đã chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đồng thời triển khai các Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Thị ủy bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể sát với điều kiện tình hình thực tế và công tác chuyên môn của từng đơn vị.

Các Nghị quyết của HĐND thị xã thông qua tại kỳ họp cuối năm 2022 đã được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

2. Về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, UBND thị xã đã ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành được nhịp nhàng, đồng bộ và hiệu quả.

UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã và các thành viên UBND thị xã luôn nêu cao trách nhiệm, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Phát huy vai trò, trí tuệ tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là vai trò của Chủ tịch UBND thị xã. Giải quyết công việc theo đúng phạm vi thẩm quyền và quy định pháp luật.

UBND thị xã luôn thống nhất hành động với quyết tâm cao nhất trong tư duy, đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, nhằm xây dựng chính quyền hành động với tinh thần trách nhiệm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp có điều kiện phát triển.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, UBND thị xã luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp trách nhiệm của tập thể UBND thị xã với đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và từng Ủy viên UBND thị xã. Mọi hoạt động của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã, Ủy viên UBND thị xã đều chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Thị ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy và tuân thủ quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND thị xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đúng quy định pháp luật; lãnh đạo có hiệu lực, hiệu quả công tác của UBND thị xã, các Ủy viên UBND thị xã, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường.

3. Về thực hiện Chương trình làm việc và các nhiệm vụ UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã giao

Mọi hoạt động của UBND thị xã, Ủy viên UBND thị xã đều bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND thị xã. Các Ủy viên UBND thị xã đã đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và tham gia các hoạt động chung của UBND thị xã. Các cơ quan, ban ngành thị xã tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc, quan tâm nhiều hơn đến việc lấy ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan khi giải quyết công việc.

UBND thị xã đã tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do tỉnh tổ chức và triển khai thực hiện tại địa phương theo quy định. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh để nắm bắt nội dung chỉ đạo và kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên địa bàn thị xã. Công tác theo dõi, đôn đốc và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã đã được chú trọng thường xuyên, góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã.

Định kỳ thứ hai hàng tuần, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã tổ chức hội ý để xem xét, giải quyết những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, cũng như trao đổi thông tin nhằm đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả trong quá trình chỉ đạo

điều hành. Hàng tháng tổ chức họp giao ban trực tuyến với lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành thị xã và các xã - phường; hàng quý tổ chức họp giao ban từng khối nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên làm việc với các ngành có liên quan để nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, tiến độ thi công các công trình và giải ngân vốn đầu tư phát triển.

UBND thị xã đã có bước đổi mới trong việc tổ chức họp, hội nghị đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành, phù hợp với quy chế làm việc. Các phiên họp UBND thị xã thường kỳ đã kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề theo chương trình công tác và các vấn đề phát sinh. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã dành nhiều thời gian làm việc trực tiếp với cơ sở để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tìm biện pháp tháo gỡ. Đối với những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trực tiếp tới hiện trường khảo sát để có định hướng, chủ trương xử lý kịp thời.

Trong năm 2023, UBND thị xã đã tiếp nhận 12.433 văn bản đến và ban hành 8.344 văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực, trong đó: 2.544 Quyết định, 326 kế hoạch, 207 tờ trình, 521 báo cáo, 3.736 công văn, 650 thông báo, 173 văn bản mật và 187 giấy phép xây dựng.

4. Về công tác chỉ đạo, điều hành

UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã đã bám sát các định hướng, giải pháp trong Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND thị xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 để chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, cũng như quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Kết quả 18/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong đó nổi bật một số lĩnh vực sau:

(1) Tốc độ tăng trưởng năm 2023 ước thực hiện là 11,88%. Tổng giá trị sản xuất theo giá cố định (giá SS2010) ước thực hiện năm 2023 là 10.607,12 tỷ đồng, đạt 100,45% so với kế hoạch (KH là 10.560 tỷ đồng). Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành cả năm 2023 ước thực hiện là 14.610,30 tỷ đồng, đạt 100,12% so với kế hoạch năm 2023.

(2) Giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp – xây dựng, thương mại - dịch vụ đều vượt kế hoạch đề ra¹.

(3) Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm thực hiện. Kết quả, 06/06 trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; trường MN Vĩnh Khuyên đã được khảo sát sơ bộ, Đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ khảo sát chính thức trong tháng 12/2023. Ước thực hiện đến cuối năm 2023, có 07 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, vượt 01 trường so với chỉ tiêu đề ra.

¹ Nông nghiệp: Giá trị sản xuất cả năm 2023 ước thực hiện là 1.268,41 tỷ đồng, đạt 100,52% so với kế hoạch năm 2023 (KH là 1.261,82 tỷ đồng) bằng 105,44% so với cùng kỳ.

Công nghiệp – xây dựng: Giá trị sản xuất cả năm 2023 ước thực hiện là 6.610,71 tỷ đồng, đạt 100,08% so với kế hoạch (KH là 6.605,76 tỷ đồng) bằng 110,55% so với cùng kỳ.

Thương mại - dịch vụ: Giá trị sản xuất cả năm 2023 ước thực hiện là 6.731,18 tỷ đồng, đạt 100,08% so với kế hoạch năm 2023 (KH 6.725,62 tỷ đồng) bằng 114,08% so với cùng kỳ.



(4) Thực hiện đầy đủ các chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định đời sống Nhân dân, nhất là đối với các đối tượng chính sách, khó khăn, người nghèo; thúc đẩy thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cuối năm 2023, thị xã giảm 40 hộ nghèo đạt 129,03% chỉ tiêu Kế hoạch UBND tỉnh giao (33/31), vượt 0,164% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã giao (0,264/0,1).

(5) Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Theo kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số chuyển đổi số (DTI) trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023, thị xã Bình Long đạt loại khá, tăng so với năm 2022 (xếp trung bình);

(6) Triển khai thực hiện đảm bảo công tác quốc phòng địa phương năm 2023; duy trì nghiêm ca, kíp trực sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; xây dựng kế hoạch và triển khai tốt công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện, các ngày Lễ, Tết trên địa bàn thị xã; Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đạt 100% chỉ tiêu được giao (103 thanh niên, trong đó: Quân sự: 85, Công an: 18).

(7) Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thị xã được giữ vững ổn định, công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm luôn được tăng cường, tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã xảy ra 10 vụ, làm chết 10 người, bị thương 03 người (So với cùng kỳ năm 2022, giảm 01 vụ, giảm 01 người chết, giảm 05 người bị thương). Tuyến đường do Công an thị xã quản lý: Xảy ra 04 vụ, làm chết 04 người, không có người bị thương (So với cùng kỳ năm 2022 giảm 01 vụ, giảm 01 người chết, giảm 02 người bị thương).

(8) Chủ tịch UBND thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ lãnh đạo trực tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định; kịp thời ghi nhận và chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, phản ánh, bức xúc của người dân.

5. Công tác phối hợp công tác với Thường trực HĐND thị xã, Ủy ban MTTQVN thị xã và các hội, đoàn thể thị xã

UBND thị xã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN và các hội, đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Trong các cuộc họp thị xã định kỳ hoặc đột xuất để bàn về các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội, UBND thị xã đều mời đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND thị xã, Ủy ban MTTQVN thị xã và các hội, đoàn thể có liên quan tham gia trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến để tìm ra giải pháp thiết thực, hiệu quả nhất.

Lãnh đạo UBND thị xã và các Ủy viên UBND thị xã đã trả lời nghiêm túc các chất vấn của đại biểu HĐND thị xã và kiến nghị của cử tri; báo cáo, giải trình đầy đủ các vấn đề theo yêu cầu của HĐND thị xã, Thường trực HĐND thị xã. UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành tăng cường tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến tham gia, đóng góp, phản biện xã hội của các tầng lớp nhân dân thông qua UBMTTQVN thị xã và các hội, đoàn thể về các chủ trương, chính sách mới cũng như việc tổ chức thực hiện và có điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, trong quá trình quản lý, điều hành, UBND thị xã chủ động thông tin đến UBMTTQVN thị xã, các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp các chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành, góp phần tích cực trong việc định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã, các thành viên UBND thị xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Thị ủy, HĐND thị xã; luôn đoàn kết, thống nhất; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc; phát huy vai trò, trí tuệ của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Tồn tại, hạn chế:

(1) Chỉ tiêu Thu ngân sách ước năm 2023 đạt 74%, không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

(2) Chỉ tiêu Chi ngân sách ước năm 2023 đạt 78%, không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

(3) Tình trạng thiếu thuốc - hóa chất - vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh còn chậm, chưa đảm bảo nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân

b) Nguyên nhân

(1) Về Thu ngân sách:

- Một số chính sách làm ảnh hưởng đến thu ngân sách năm 2023 của thị xã: Chính sách giảm 30% tiền thuê đất hàng năm trong năm 2022, năm 2023 theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg và Quyết định số 25/2023/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ; chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ xe ô tô sản xuất trong nước trong 06 tháng cuối năm 2023 ban hành theo Nghị định số 41/2023/NĐ-CP ngày 28/6/2023 của Chính phủ; chính sách giảm 20% thuế GTGT phải nộp theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ; chính sách giảm 50% các loại phí trong 6 tháng cuối năm 2023 theo Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính.

- Do thị trường bất động sản trầm lắng nên các khoản thu từ đất, lệ phí trước bạ, thuế TNCN đều giảm sâu. Thu đấu giá quyền sử dụng đất không đạt với chỉ tiêu của UBND tỉnh giao trong năm.

- Đấu giá đất các dự án không đạt kế hoạch xây dựng đầu năm.

(2) Về Chỉ tiêu Chi ngân sách

- Một số công trình còn vướng mặt bằng thi công do người dân chậm tháo dỡ vật và kiến trúc nằm trên phạm vi thực hiện công trình. Đất cao su bàn giao về cho địa phương còn chậm do phải thực hiện thủ tục đấu giá cây cao su mất nhiều thời gian. Việc thu hồi đất lúa để thực hiện dự án chưa thể thực hiện do UBND tỉnh chưa phân bổ chỉ tiêu cho thị xã.

- Một số dự án được giao với số vốn lớn nhưng giải ngân kém kéo theo tỉ lệ giải ngân thấp, các dự án thuộc Trung tâm hành chính Bình Long phải tạm dừng thực hiện theo đề án sắp xếp địa giới hành chính của UBND tỉnh;

- Các dự án phải chờ điều chỉnh quy hoạch cục bộ xin ý kiến của UBND tỉnh như Xây dựng đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương, thị xã Bình Long, XD Đường Lê Đại Hành thị xã Bình Long nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản, XD Đường D5 khu Trung tâm hành chính mới, Xây dựng đường D3 khu Trung tâm hành chính mới, Xây dựng đường N2 khu Trung tâm hành chính mới, Xây dựng đường N10 khu Trung tâm hành chính mới, Xây dựng mương hậu thoát nước trung tâm hành chính mới thị xã, XD Trường TH-THCS Thanh Lương giai đoạn 2 ...

(3) Về Tình trạng thiếu thuốc - hóa chất - vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh còn chậm, chưa đảm bảo nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân tại Trung tâm Y tế Bình Long phải nằm trong danh mục thuốc, hóa chất - vật tư y tế tiêu hao đấu thầu tập trung của tỉnh Bình Phước, việc thực hiện tổ chức đấu thầu tập trung là do Sở Y tế tỉnh Bình Phước chủ trì và thực hiện (Theo Công văn số 3805/UBND-KGVX ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thuận chủ trương phân cấp phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế công lập của tỉnh). Tuy nhiên, từ 2021 đến nay Sở Y tế chưa triển khai kịp thời kết quả đấu thầu thuốc, vật tư y tế tiêu hao. Theo Công văn số 4090/SYT-NV ngày 25/9/2023 của Sở Y tế thì thời gian dự kiến đến hết tháng 01/2024 Sở Y tế sẽ hoàn tất đấu thầu. Do đó, dẫn đến tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong thời gian qua.

III. Bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành

(1) Có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, sự nhất trí, đồng lòng và tinh thần tự lực, tự cường, lấy khó khăn, thách thức là động lực để phấn đấu vươn lên; (2) Nắm chắc tình hình, chủ động dự báo và hành động đúng đắn, kịp thời, quyết liệt, xuyên suốt từ thị xã đến cơ sở; (3) Tăng cường phân công ủy quyền theo quy định pháp luật, cá thể hóa trách nhiệm gắn với kiểm tra, giám sát và nâng cao trình độ cán bộ, công chức; (4) Đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành.

B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024

1. Yêu cầu các cơ quan ban ngành, UBND các xã - phường thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thị ủy, HĐND thị xã, UBND thị xã; nắm chắc tình hình, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, đề cao trách nhiệm cá nhân và nêu gương của người đứng đầu, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của năm 2024 được HĐND thị xã thông qua.

2. Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường theo chức trách, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra lộ trình, giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra của năm 2023.

3. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu công thương nghiệp ngoài quốc doanh. Tăng cường công tác kiểm tra và kiên quyết xử lý tình trạng nợ đọng thuế. Nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

4. Trung tâm Y tế thị xã đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân theo đúng quy định đã được UBND tỉnh thuận chủ trương tại Công văn số 3849/UBND-TH ngày 30/10/2023; đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm cục bộ như năm 2023.

5. Đề cao trách nhiệm cá nhân và nêu gương của người đứng đầu; Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã phải làm hết trách nhiệm tham mưu, khi đề xuất phải có quan điểm, phương án xử lý rõ ràng, không né tránh. Phát huy tính chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

6. Xây dựng Chương trình công tác năm 2024 tuân thủ theo Chương trình làm việc của Thị ủy, Chương trình giám sát của Thường trực HĐND thị xã và các Ban của HĐND thị xã, bảo đảm chất lượng, phân công rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian hoàn thành cụ thể. Đồng thời, có cơ chế đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đến kết quả cuối cùng, nhất là những đề án, kế hoạch, nhiệm vụ trong Chương trình hành động số 01-CTHĐ/TU ngày 20/7/2020 của Thị ủy Bình Long.

7. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; từng cán bộ, công chức, viên chức nêu cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm trong phục vụ Nhân dân, nâng cao đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

8. Chủ động liên hệ, làm việc với các sở, ngành tỉnh để triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của tỉnh, cũng như hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình quản lý, điều hành.

Trên đây là báo cáo tình hình công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2024, UBND thị xã báo cáo HĐND thị xã xem xét, chỉ đạo. *l: m*

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Như trên;
- Thường trực Thị ủy;
- CT, các PCT. UBND thị xã;
- UBMTTQVN thị xã;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc thị xã;
- HĐND, UBND các xã, phường;
- LĐVP, CV (các khối);
- Lưu: VT.

**TM. UBND THỊ XÃ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thị Hồng Vân

